

Ngày 5 tháng 8 năm 2023

Kính gửi Phụ Huynh và Học Sinh DCSD:

Chào mừng đến với năm học 2023-2024! Tôi rất vinh dự khi có cơ hội được phục vụ quý vị. Tôi ấn tượng bởi mức độ cam kết và sự hỗ trợ không ngừng của quý vị đối với giáo dục công. Tầm nhìn của tôi đối với DeKalb County School District bao gồm cam kết về sự công bằng và hòa nhập trong mọi khía cạnh công việc của chúng tôi. Tôi tin rằng tất cả học sinh nên được tiếp cận với nền giáo dục chất lượng cao bất kể hoàn cảnh xuất thân hay tình trạng kinh tế xã hội của các em.

Các giá trị cốt lõi của tôi, dựa trên gốc nhân văn - nhìn thấy giá trị, sự quý báu ở nhau; tôn trọng những gì mỗi người trong chúng ta có để cống hiến nhằm nỗ lực làm cho DCSD thành công, và xét cho cùng, là để đảm bảo sự thành công trong học tập của tất cả các học sinh.

Khi chúng ta bắt đầu cuộc hành trình “Đột Phá để Xuất Sắc” - đủ can đảm để làm những điều khác biệt nhằm đạt được kết quả mong muốn - hãy nhớ tập trung vào những cơ hội sẽ đến nhờ sự đột phá tích cực của chúng ta. Quan trọng hơn, tôi thách thức mỗi người trong chúng ta thể hiện H-PRIDE của mình hàng ngày.



Sáu Giá Trị Cốt Lõi của DeKalb County School District:

- H** **Humanization/Nhân văn hóa**- Trước khi chúng ta có thể giải quyết công việc quan trọng mà phải được tập thể cùng nhau hoàn thành trong DeKalb County School District, trước tiên chúng ta phải kết nối với tư cách là con người. Nhận ra giá trị và sự quý báu và không xem người khác chỉ là nguồn lực và phương tiện để đạt được mục đích.
- P** **Professionalism/Tinh chuyên nghiệp**- nên được thể hiện trong tất cả các giai đoạn ở cả cuộc sống công việc và cá nhân của chúng ta. Quy định về trang phục, cách chúng ta giao tiếp, trách nhiệm giải trình và đúng giờ là một số đặc điểm thể hiện tinh chuyên nghiệp.
- R** **Respect/Tôn trọng**- Một môi trường làm việc chuyên nghiệp được xây dựng dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta đối xử lịch sự với nhau, chúng ta coi trọng sự đa dạng và đánh giá cao những quan điểm khác nhau.
- I** **Integrity/Tinh chính trực**- liên quan chặt chẽ đến tinh chuyên nghiệp nhưng giá trị này còn liên quan đến sự chân thật, trung thực và hành vi hợp đạo đức. Chịu trách nhiệm về hành động của mình và duy trì tính bảo mật khi được yêu cầu.
- D** **Dignity/Nhân phẩm**- Đối xử công bằng với các cá nhân. Không phân biệt đối xử với các cá nhân vì chủng tộc, giới tính, tuổi tác hoặc khuynh hướng tính dục. Bắt buộc phải giao tiếp cởi mở và trung thực bất kể vị trí hay chức danh.
- E** **Empathy/Thấu cảm**- Hiểu và chia sẻ cảm xúc, quan điểm và những trải nghiệm của người khác. Giá trị này liên quan đến việc nhận ra và thừa nhận những cảm xúc và mối quan ngại của người khác, cũng như phản ứng theo cách cảm thông và hỗ trợ.

Tôi muốn mời quý vị tham gia cùng tôi khi tương tác với các bên liên quan, khám phá các mối quan hệ đối tác cộng đồng và trao quyền cho nhân viên cùng các em học sinh của chúng ta. Cùng cộng tác và hợp tác, chúng ta sẽ thực hiện và vận hành một cách xuất sắc thông qua việc thể hiện tinh thần H-PRIDE hàng ngày! Tôi rất vinh hạnh được sát cánh cùng quý vị. Hãy cùng tận hưởng một năm học tuyệt vời!

Trân Trọng,

Tiến Sĩ Devon Q. Horton
Tổng Giám Đốc